

**ความสำเร็จของศูนย์ฝึกบิน UAV ที่ได้มาตรฐาน**

**วารสารวิชาการ DTAJ กำลังได้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI Tier1 ในปี 64**

**ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเรา**

**การพัฒนาพื้นที่ต่างๆทั่วตึก สทป.**

**การผลิตบัณฑิตที่กำลังจะได้รับรองมาตรฐาน (กมย.กท/เหล่าทัพ)**

**ก้าวแรกของบริการประเมิน TQA จะเป็นกระบวนมาตรฐานสำหรับการปรับปรุงในปีต่อๆ ไป เน้นมุ่งสู่รางวัล TQC**

**กระบวนการทำงานที่กำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2015**

**ชั้น 1 ลานด้านหน้า สทป. โഴว์รูม , ห้องทานฟ**  
**ชั้น 9 ห้องฝึกอบรม จนท. ฝึกอบรม Cyber เซิงพานิช**  
**ชั้น 11 ลานวิ่งออกกำลังกาย**  
**ห้องสัมมนาการหลังเลิกงาน**  
**ห้องฟิตเนส-โยคะ-เต้นรำ**

**พล.จ.จ. ดร.ปรีชา ประดับมุข**  
**ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ**

# DTI Family

เรื่อง : AHR Partnership

## “ความสำเร็จเหล่านี้..เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเรา”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สทป. ได้มีการจัดกิจกรรม “DTI Coffee Talk กับ ผอ.สทป.” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในด้านต่างๆ เป็นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้พวกเราชาว สทป. เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน

วันนี้ ผอ.สทป. ได้กรุณาบอกเล่าความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้พี่น้องชาว สทป. ได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนใน สทป. นอกจากนี้ รอง ผอ.สทป. ทั้ง 3 ท่านยังได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ของการทำงานในแต่ละกลุ่มงานให้พวกเราชาว สทป. ได้รับรู้ร่วมกันว่าขณะนี้แต่ละกลุ่มงานดำเนินงานอะไร อยู่ตรงจุดไหนและจะก้าวเดินร่วมกันต่อไปอย่างไร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถาม

ประเด็นต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของสถาบันฯ ด้วยความรักและสามัคคีอันเป็นไปตามค่านิยมองค์กร

ผอ.สทป. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและความสำเร็จการดำเนินงานของ สทป. ภายใต้ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน ดังนี้

(1) ผลผลิตบัณฑิตที่กำลังจะได้รับรองมาตรฐาน (กมย.กท./เหล่าทัพ)

(2) ความสำเร็จของศูนย์อบรมนักบิน UAV (DTI-UTC) ซึ่งปัจจุบันรอการรับรองจาก CAAT (ประมาณหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563) และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดรับการฝึกอบรมในปลายปี 2563 นี้

- DTI Family -



(3) สทป. ได้จัดทำวารสารวิชาการ DTAJ เพื่อเข้าฐานข้อมูลของ TCI โดยได้เริ่มคัด Contents ของ DTAJ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ขึ้นเว็บไซต์ ThaiJo แล้ว คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2564

(4) การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ที่อาคาร สทป. ได้แก่ ชั้น 1 ด้านหน้า สทป., ชั้น 9 ห้องฝึกอบรม จนท. และฝึกอบรม Cyber เชิงพาณิชย์, ชั้น 11 ลานวิ่งออกกำลังกาย ห้องสนทนาการหลังเลิกงาน ห้องฟิตเนส โยคะ เต็นท์



“ การจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ”

(5) กระบวนการทำงานที่กำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2015 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบภายในโดย Internal Auditors ของ สทป. เอง จากนั้นจะให้ Auditors จากภายนอกเข้ามาตรวจ คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2563 หรือต้นปี 2564 นี้

(6) ก้าวแรกของการรับการประเมิน TQA จะเป็นคะแนนมาตรฐานสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป เพื่อมุ่งสู่รางวัล TQC อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างเอกสารเพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินและจะทราบผลภายในปลายปี 2563 คะแนนที่ได้รับจะสะท้อนความเป็นจริงของ สทป. ในปัจจุบันและจะใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานและเพื่อทำการประเมินในครั้งต่อไป ประมาณปลายปี 2564 หรือปี 2565 ซึ่งหากชาว สทป. ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคาดว่าจะได้รับรางวัล TQC (คะแนน 350 ขึ้นไป) อย่างแน่นอน

(7) การปรับเจ้าหน้าที่ สทป. ให้เป็นบุคลากรชั้นเลิศ (Employee Excellence) โดยปัจจุบัน สทป. มีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาในระดับผู้ปฏิบัติ (ระดับ 1-3) ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 4) เช่น หลักสูตร Smart Supervisor และอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไป

(8) การรับมือกับสถานการณ์ COVID19 ที่เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างยิ่ง มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สทป. ในรูปแบบคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผอ.สทป. เป็นประธานศูนย์ฯ และกำหนดให้จัดการประชุมทุกวันในช่วงเช้า พร้อมให้แจ้งเบอร์ประสานงานของเลขานุการศูนย์ COVID-19 ทุกคนให้เจ้าหน้าที่ สทป. ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถประสานงาน แก้ไข และรับมือกับ COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที

(9) การกำหนดมาตรการในระดับต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามมาตรการป้องกันฯ ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านความเห็นชอบจากมติของศูนย์ติดตามฯ รวมถึงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกรายการ

ท้ายสุด ผอ.สทป. ได้กล่าวขอบคุณชาว สทป. ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้ สทป. มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนและมั่นคง และหวังว่าเราทุกคนจะทุ่มเทร่างกายและแรงใจกันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยทำมันสัญญาที่เราทุกคนต้องการให้ สทป. “เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศแห่งภูมิภาค” ให้เป็นจริง

กิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้ทุกคนต่างให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น จนท. ที่ปฏิบัติงานในอาคาร สทป. และ จนท. ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางระบบ ZOOM

การจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี “ความสำเร็จเหล่านี้ ...เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเรา”

*แล้วพบกับ DTI Coffee Talk ครั้งต่อไปนะคะ*

*#เราจะเติบโตไปด้วยกัน #DTI : We are the FUTURE*